

ที่ ศธ.0514.5/ศว. ๐3๐



ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ. เมือง จ. ขอนแก่น
40002

เวทุมภำพันธ์ 2555

เรื่อง กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครู
คณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับ จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ
วิธีการแบบเปิด (Open Approach)” โดยการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และพัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพของครูคณิตศาสตร์
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2552 โดยการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและใช้นวัตกรรมฯ ในโรงเรียน 22 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 18 เขต ในจังหวัด 12 จังหวัด และ
มีการขยายผลในปี พ.ศ. 2554 อีกจำนวน 8 โรงเรียน

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานในโครงการ และเพื่อการสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูตาม
แนวทางของนวัตกรรม ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาจึงกำหนดจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2554 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2555 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์ไทยและญี่ปุ่น : การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และทรงคณะจาก
นักวางแผนและนโยบาย และจะมีการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และครูในโรงเรียนต้นแบบการใช้นวัตกรรมฯ การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของโรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียน รวมทั้งการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูในโครงการ

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท ตามรายละเอียดแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ได้ที่
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043 -203165 หรือที่
e-mail: openclass_crme@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น